



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาววรารพร เนืองคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวสุภาพร กรณ์ทิพย์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววราพร เนื่องคำ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๐ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๓ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๐ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๑๖๘๐๙๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ๙๑.....</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวราพร เนื่องคำ

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๗)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๗๗ ปี สถานภาพสมรส HN : ๗๔๘๗/๕๙ AN : ๕๑๖๕/๖๐
รับไว้ในโรงพยาบาล วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๑๕ น. ด้วยอาการปวดเข่าซ้ายมากขึ้นต้องใช้
ไม้เท้าช่วยเดินขึ้น ลงบันไดลำบากมา ๒ ปี การตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ข้อเข่าแพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะ
ข้อเข่าข้างซ้ายเสื่อม จึงนัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิ
ร่างกาย ๓๖.๑ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิต ๑๖๖/๘๘ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนัก ๗๘ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๘ เซนติเมตร ผู้ป่วยมีโรค
ประจำตัว คือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในหลอดเลือดสูง รับประทานยาและ
มาตรวจตามนัดสม่ำเสมอ ปฏิเสธการแพ้ยาแพ้อาหาร ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบอัตรา
การกรองของไตลดลง มีภาวะไตวายระยะที่ ๓ ผลการถ่ายภาพรังสีทรวงอกและคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ
ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด การเตรียมอุปกรณ์
และสถานที่เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เมื่อกลับบ้าน ผู้ป่วยวิตกกังวลลดลงก่อนการผ่าตัดดูแล
ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และให้ยาลดความดันโลหิตเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต ใส่สายสวน
ปัสสาวะเพื่อประเมินปริมาณปัสสาวะ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๕๕ น. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างซ้ายด้วยวิธีการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย สูญเสียเลือดขณะผ่าตัดเล็กน้อย
กลับจากห้องผ่าตัดเวลา ๑๒.๕๕ น. รู้สึกตัวดี สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส
อัตราการเต้นหัวใจ ๑๑๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๖๐/๘๐ มิลลิเมตร
ปรอท ใส่ท่อระบายจากแผลผ่าตัด ไม่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ มีอาการปวดแผลผ่าตัด ให้ยาลดปวดตาม
แผนการรักษา ประคบเย็นด้วย Cryo cuff จัดท่านอนสุขสบาย ประเมินระดับความปวดหลัง
ให้ยาผู้ป่วยรับประทานได้น้อย คลื่นไส้อาเจียน ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและให้ยาลดอาการ
คลื่นไส้อาเจียน งดยาเบาหวานเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ มีไข้ ดูแลให้ยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ที่แผลผ่าตัดและสังเกตอาการแสดงของการติดเชื้อในร่างกาย ผู้ป่วยเกิดภาวะไม่
สมดุลของปริมาณน้ำเข้าและออกในร่างกาย ปัสสาวะออก ๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง มีเลือดออกจากท่อ
ระบายแผลผ่าตัด ๓๕๐ มิลลิลิตรภายใน ๑๒ ชั่วโมง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ Electrolyte ผลปกติ
ตรวจ eGFR พบมีภาวะไตวายระยะที่ ๓ มีภาวะช็อค ดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและเลือด

ตามแผนการรักษา แนะนำการรับประทานอาหารและดื่มน้ำมากๆ หลังผ่าตัดวันที่ ๒ แพทย์มีแผนการรักษาให้ทำแผลผ่าตัดและถอดท่อระบายจากแผลผ่าตัด ถอดสายสวนปัสสาวะ และหยุดให้สารน้ำทางหลอดเลือด ผู้ป่วยฝึกเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดิน ผู้ป่วยเดินได้น้อยเนื่องจากมีอาการปวดแผลผ่าตัด ดูแลให้รับประทานยาลดปวด แนะนำให้บริหารกล้ามเนื้อขาและข้อเท้าโดยการกระดกข้อเท้าขึ้นลงเป็นจังหวะช้าๆ ฝึกเหยียดงอข้อต่อเนื่อง ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำและเดินได้ระยะทางไกลขึ้น ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์และมาตามนัด แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๕ วัน นัดติดตามการรักษาในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พบว่าแผลผ่าตัดแห้งดี เดินได้ดี และทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่มีภาวะไตวาย
๒. เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ศึกษากรณีการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอ การสร้างเสริมพลังอำนาจเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
๒. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ดีขึ้น

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้เมื่อกลับบ้าน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความมั่นใจในการดูแลตนเอง
๒. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล